

THÀNH ỦY PHAN THIẾT
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 39 - TTNB/BTGTU
ĐT: 3.815496

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2023

THÔNG TIN NỘI BỘ

(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 12/2023)

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 79 NĂM

**NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(22/12/1944 - 22/12/2023), 34 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG
TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2023)**

NỘI DUNG

**I- Đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa”
Quân đội - một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay.**

**II. Kết quả kinh tế - xã hội thành phố
tháng 11/2023.**

**III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.**

IV- Một số hoạt động của thành phố.

V- Văn bản mới.

I. Đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội - một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Thông tin nội bộ trích giới thiệu nội dung bài viết ***Đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội - một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay*** của TS CAO VĂN TRỌNG - Đại tá, Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương, đăng trên website Tạp chí Cộng sản.

“Phi chính trị hóa” quân đội là một trong những âm mưu thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội, làm cho quân đội từng bước xa rời phương hướng chính trị giai cấp, xa rời mục tiêu chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, không còn là lực lượng chính trị tin cậy, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn, nhất là thủ đoạn mới của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng, mang tính thời sự cấp bách, cần có hệ thống giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là một âm mưu không mới, nhưng cực kỳ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động ngoan cố chống phá cách mạng nước ta trong suốt thời gian qua. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là tất yếu khách quan, một nhiệm vụ quan trọng, mang tính thời sự cấp bách hiện nay. Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân

Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động sử dụng những thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi và thâm hiểm hơn. Các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng, của quân đội là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; triệt để “khoét sâu” vào những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước để phủ nhận những thành tựu đạt được của công cuộc đổi mới ở nước ta; lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm kích động, gây chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân, của quân đội vào Đảng; kêu gọi “đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013”, đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”(?!)..

Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Họ kêu gọi xóa bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ tham gia phụ trách công tác Đảng trong quân đội, kêu gọi xây dựng quân đội “trung lập”, quân đội “quốc gia”, không lệ thuộc một khuynh hướng chính trị, một đảng phái nào; tung hô ca ngợi mô hình quân đội một số nước để chứng minh quân đội không liên quan đến chính trị; kêu gọi Quân đội nhân dân Việt Nam nên liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề”(?!). Họ cho rằng, các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định thông qua những "diễn đàn dân chủ"; lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại quân đội đã và đang thực hiện để xuyên tạc, kích động, quy chụp cho rằng đó là biểu hiện của tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quân đội...

Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá trên cả lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạo đức, truyền bá lối sống thực dụng, buông thả, thờ ơ, lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, của quân đội, nhằm thúc đẩy nhanh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo ra khoảng trống về ý thức hệ, hòng “pha loãng”, làm “nhạt dần” bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, tạo “mảnh đất màu mỡ” cho tư tưởng phi vô sản thâm nhập vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Nguy hiểm hơn, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để phát tán những bài viết, clip với cường độ, tần suất ngày càng tăng nhằm thổi phồng, xuyên tạc sự thật, khoét sâu mâu thuẫn, kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Họ lợi dụng quân đội tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, lợi dụng những sự việc xảy ra trong quân đội để suy diễn, chia rẽ quân đội với nhân dân, với Đảng, nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết “quân với dân như cá với nước”, xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, bôi xấu hình ảnh và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”...

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định, quân đội là công cụ bạo lực của Nhà nước, do Nhà nước tổ chức và nuôi dưỡng, do vậy bản chất giai cấp của Nhà nước như thế nào thì bản chất giai cấp của quân đội cũng như thế; không có quân đội siêu giai cấp, đứng ngoài giai cấp, trung lập về chính trị. Tuy nhiên, chúng ta không được một

phút lơ là, chủ quan, bởi trên thực tế, các thế lực thù địch đã từng thực hiện thành công “phi chính trị hóa” đối với quân đội Liên Xô, quân đội các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trong những năm 80 của thế kỷ XX; và gần đây là những sự kiện bất ổn chính trị - xã hội liên miên, kéo dài làm suy yếu đất nước đang diễn ra ở một số nước châu Á, châu Âu và hàng loạt nước theo thể chế đa nguyên, đa đảng ở Trung Đông, Bắc Phi.

Đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trong những năm qua luôn được coi trọng. Trong lực lượng quân đội, ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cán bộ, chiến sĩ được giáo dục tinh thần cảnh giác với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đã có những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hoá” quân đội. Song, thực tế vẫn còn những hạn chế, có mặt chưa theo kịp với diễn biến của tình hình thực tiễn. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, chiến sĩ hiểu chưa sâu sắc và chưa đầy đủ về âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch, phản động. Do vậy, còn có những biểu hiện thiếu cảnh giác, bị động, lúng túng khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn, phức tạp, nhất là đấu tranh trực diện với những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội đã làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, ở những mức độ nhất định xuất hiện tư tưởng, tâm lý dao động về chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những hiện tượng này đã và đang gây tác hại không nhỏ đến bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng vững mạnh về

chính trị làm cơ sở trong giai đoạn cách mạng mới. Bởi vậy, việc đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch luôn là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống đồng bộ, hiệu quả.

Để làm vô hiệu hóa và đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Từ khi quân đội ta ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến mọi sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Trong khi đó, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội, làm cho quân đội từng bước xa rời phương hướng chính trị giai cấp. Do vậy, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là giải pháp có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, vấn đề cơ bản, cấp bách hiện nay là phải xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Theo đó, phải thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực,

sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp; hết sức tránh mọi biểu hiện hạ thấp vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ đối với cơ quan, đơn vị.

Tổ chức đảng các cấp trong quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, trọng tâm là thực hiện tốt các quy định của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có trình độ cao, phẩm chất và năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong những năm tới. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa tổ chức đảng với các tổ chức trong đơn vị, giữa đảng viên với quần chúng, cán bộ với chiến sĩ. Xây dựng các tổ chức trong đơn vị thực sự đoàn kết nhất trí cao, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được thông suốt từ trên xuống dưới, tới từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện buông lỏng xây dựng tổ chức đảng, thiếu gắn kết việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hai là, tăng cường giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội; tinh thần cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây là giải pháp quan trọng trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội. Bởi, sự giác ngộ sâu sắc về bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội sẽ trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn sự xâm nhập của những luồng tư tưởng phi vô sản, góp phần làm thất bại âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhận thức sâu sắc rằng, quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, nhất thiết phải lấy chính trị của Đảng làm gốc, làm cốt; phải mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, thực hiện mục tiêu cao cả là chiến đấu vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo đó, cần tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội và âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch cho cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời với việc coi trọng giác ngộ bản chất giai cấp công nhân, cần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng tình cảm đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Có như vậy mới bảo đảm cho quân đội ta gắn bó với Tổ

quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, nhất là âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, đối phó có hiệu quả trước sự chống phá của các thế lực thù địch với các thủ đoạn và tính chất khác nhau. Hình thức, phương pháp giáo dục cần được tiến hành phù hợp, linh hoạt, sáng tạo; trong đó, hết sức coi trọng các hình thức, như: Huấn luyện chính trị, giáo dục thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, thông qua phong trào hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và các hoạt động khác của công tác tư tưởng, văn hoá...

Ba là, quản lý chặt chẽ mọi mặt và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng quản lý chặt chẽ mọi mặt của các tổ chức, từng con người và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị hằng ngày, hằng giờ của từng cán bộ, chiến sĩ; từ đó kịp thời phát hiện, có những biện pháp ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, không tạo những sơ hở để kẻ thù lợi dụng chống phá. Muốn vậy, phải thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, quản lý chặt chẽ mọi mặt và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Cần quản lý về lịch sử chính trị, lập trường, quan điểm, thái độ chính trị, trình độ giác ngộ chính trị,

phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ của mọi quân nhân. Thực hiện tốt chế độ phân công, phân cấp quản lý; phát huy vai trò của cấp ủy, hệ thống chỉ huy các cấp; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với quản lý hành chính theo điều lệnh quân đội; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh trong quân đội là bức tường thành vững chắc vô hiệu hóa sự tấn công của chiến lược “Diễn biến hòa bình” nói chung, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch nói riêng. Trong tình hình hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021, của Quân ủy Trung ương, “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, đọc báo, nghe đài, hội thao, hội thi, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ nhằm tạo ra đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh, đồng thời góp phần phòng ngừa, đẩy lùi sự xâm nhập của các loại án phẩm độc hại. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên ở các cơ quan, đơn vị cần đổi mới phương pháp, tác phong công tác, triệt để khắc phục lối quản lý hành chính đơn thuần, áp đặt, thiếu tính thuyết phục, thiếu trách nhiệm trong tổ chức đời sống vật chất, tinh thần của đơn vị, không tạo ra “khoảng trống” để các

thế lực thù địch lợi dụng thực hiện các hoạt động chống phá. Cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu trong thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội; xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có văn hóa, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đề cao tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân - dân, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bốn là, tổ chức có hiệu quả đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động.

Đây là giải pháp mang tính thời sự cấp bách hiện nay, bởi đấu tranh trực diện trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội luôn có tầm quan trọng đặc biệt và là mặt trận cam go, quyết liệt hiện nay. Trong cuộc đấu tranh này, phải tổ chức thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của những luận điệu “quân đội trung lập về chính trị”, “quân đội phi giai cấp”,... của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, quân đội ta ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, dân tộc sâu sắc đã làm nên truyền thống tốt đẹp “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Thời gian tới, mặc dù tình hình chính trị thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch dùng

mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt chống phá, nhưng quân đội ta vẫn luôn là lực lượng chính trị tin cậy, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, kiên định và tuyệt đối trung thành với mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để tổ chức đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, phải chú trọng hơn nữa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong định hướng nhận diện và đấu tranh kịp thời, có trọng tâm với các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phát huy vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo 35 của đảng ủy các cấp thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống quy chế, quy định, chương trình hành động cụ thể; thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, cung cấp thông tin và định hướng đấu tranh kịp thời, có trọng tâm. Phát huy sâu, rộng vai trò của lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị toàn quân tham gia đấu tranh vạch trần bản chất phản động trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động. Chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận có đủ phẩm chất và năng lực, nhạy bén trong đấu tranh và tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị văn hóa, nghệ thuật quân đội, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với hệ thống truyền thông, văn hóa, nghệ thuật của cả nước để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện tốt việc tổng kết

thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm kết luận những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau từ thực tiễn tạo cơ sở vững chắc để đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN THÁNG 11/2023

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. Trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát 08 vụ, xử lý 08 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 11/2023 là 886.441.960 đồng/75 vụ.

Trong tháng, lượng khách du lịch đến Phan Thiết ước đạt 545.000 lượt khách, tăng gấp 03 lần so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 71.660 lượt; trong đó, khách nước ngoài khoảng 22.636 lượt, tăng gấp 07 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách tháng 11/2023 ước được 180.000 triệu đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 ước thu 1.303.19 triệu đồng, đạt 87,5% dự toán pháp lệnh, bằng 80,9% so cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản theo tiến độ dự toán đầu năm, điều hành ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 3.700 tấn, lũy kế 11 tháng đạt 57.630 tấn, đạt 100,58% kế hoạch, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tôm giống ước đạt 15 triệu post, lũy kế 11 tháng đạt 325 triệu post, đạt 108,33% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong tháng, phối hợp lực lượng Kiểm ngư

khu vực Phan Thiết xử lý 09 vụ tàu cá Phan Thiết vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản với tổng số tiền phạt là 45,5 triệu đồng. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra; tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai trên địa bàn thành phố, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Kiên quyết không để người dân sống tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, không để thiệt hại về người do thiên tai gây ra.

2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị

Công tác đầu tư phát triển được tập trung giải ngân, kết quả giải ngân vốn đến ngày 15/11/2023 là 206,555 tỷ đồng, đạt 63,9%, ước cả năm đạt 95%. Thường trực Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm); Dự án chung cư sông Cà Ty; dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B; đường Hàm Kiệm - Tiến Thành; sân bay Phan Thiết, cầu Văn Thánh...; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn: Nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp, tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường Thủ Khoa Huân, đầu tư nâng cấp công viên Thương Chánh, công viên Đồi Dương...

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về *tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố*; Công văn số 1595-CV/TU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Công văn số 836-CV/TU, ngày 15/8/2023

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án trên địa bàn tỉnh*; trong đó chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép, không phép trên đất lấn, chiếm và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 31/01/2023 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện chủ đề năm 2023 “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”. Báo cáo kết quả thực hiện công trình trồng cây xanh năm 2023 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (*toàn thành phố trồng cây xanh năm 2023 được 13.294/12.518 cây, đạt tỷ lệ 106,199% so với số lượng cây đăng ký, với giá trị công trình là: 1.325,968 triệu đồng*).

3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền Lễ Tổng kết và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “*Bình Thuận – Hội tụ xanh*”; cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài thi đua yêu nước chủ đề “*Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng*”; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tháng cao điểm “*Vì người nghèo*” năm 2023; triển khai kế hoạch tổ chức Đường Hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 4818/BCĐ-AIDS ngày 02/11/2023 của Ban Chỉ đạo về Phong trào Toàn dân bảo vệ an

ninh Tổ quốc và Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Công văn số 760-CV/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19*.

Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023, đến nay vận động được 882.494.122 đồng, đạt 173,3% kế hoạch tỉnh giao. Ban hành quyết định trợ cấp xã hội và điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho 45 đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; 28 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, quyết định trợ cấp mai táng phí cho 29 đối tượng bảo trợ xã hội từ trần. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp mới 16 thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và 26 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền

4.1. Về quốc phòng - an ninh

Chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2024. Phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lực lượng vũ trang thành phố; trao tặng “*Nhà tình nghĩa*” cho ông Nguyễn Văn Ngư, trú tại khu phố 5, phường Phú Trinh và “*Nhà tình nghĩa quân - dân*” cho ông Nguyễn Văn Chín, trú tại khu phố 6, phường Bình Hưng. Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào làm ăn trên biển, tuyến vận tải Phan Thiết - Phú Quý và hoạt

động các phương tiện có nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài; bắt 01 vụ/04 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 26 vụ, so với tháng trước tăng 15 vụ (26/11); đã điều tra làm rõ 24/26 vụ (đạt tỷ lệ 92,31%), bắt 29 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 237 triệu đồng. Công an thành phố bắt 04 vụ/04 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6 triệu đồng. Bắt 03 vụ/11 đối tượng đánh bạc, tang vật thu giữ 4.340.0000 đồng. Bắt 01 vụ/03 đối tượng lưu hành tiền giả. Xảy ra 01 vụ tai nạn lao động làm 03 người chết. Tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ, làm 01 người chết, 07 người bị thương, so với tháng trước tăng 02 vụ (06/04), tăng 03 người bị thương (07/04), giảm 01 người chết (01/02); xử phạt 435 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 1,02 9 tỷ đồng, tạm giữ 190 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 101 trường hợp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

4.2. Về xây dựng chính quyền

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, cụ thể: Đăng ký nhiệm vụ chủ yếu về cải cách hành chính năm 2024; triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, nhất là các đơn vị, địa phương qua khảo sát, đánh giá có kết quả chỉ số hài lòng đạt được còn thấp, hồ sơ thường xuyên trễ hẹn, gây phiền hà cho dân; triển khai bộ câu hỏi để tự kiểm tra, rà soát về thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương; triển khai Kế hoạch khảo sát điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

III- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết được thành lập năm 2009 với diện tích khá rộng 15.508m², gồm 37 phòng học/37 lớp, có các phòng chức năng, phòng làm việc dành cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các tổ bộ phận, bếp bán trú cho học sinh. Cảnh quan nhà trường khang trang, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi, hệ thống đèn quạt đầy đủ đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng cho học sinh học tập. Trường có 61 viên chức, nhân viên; có chi bộ gồm 31 đảng viên, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi hội Chữ Thập đỏ và Chi hội Khuyến học. Đội ngũ viên chức, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đây là các điều kiện cần thiết để Nhà trường triển khai thực hiện tốt việc dạy và học.

Cô Huỳnh Thị Lâm Chi - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bắc Phan Thiết chia sẻ: *Hầu hết giáo viên đã nghiêm túc thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch dạy học; đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chú ý đến việc dạy phân hóa theo từng đối tượng, tạo điều kiện cho tất cả học sinh được quan tâm và phát triển đúng mức.*

Trên cơ sở kế hoạch năm học, lãnh đạo nhà trường đã giao quyền tự chủ và tăng cường trách nhiệm cho giáo viên trong việc cung cấp kiến thức, nội dung bài học thật phù hợp với học sinh lớp mình phụ trách. Từng giáo viên phải đảm bảo việc đầu tư nghiên cứu trong việc soạn giảng theo hướng tinh giản, gọn nhẹ nhưng đầy đủ

nội dung yêu cầu. Chính vì vậy, nhiều giáo viên đã có sự đầu tư chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách bài soạn, sách tham khảo nên tiết dạy đạt hiệu quả khá tốt.

Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Bắc Phan Thiết đã thành lập các tổ chuyên môn, thường xuyên tổ chức sinh hoạt với các nội dung khá phong phú như: Rút kinh nghiệm và chia sẻ về thực hiện ghi nhận xét, đánh giá học sinh theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học qua hình thức học tập nhóm, học tập ma trận để thiết kế đề kiểm tra định kỳ, Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình chính khóa và dạy các nội dung lồng ghép, tích hợp, giáo viên luôn có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo đảm bảo truyền thụ đúng, đủ nội dung kiến thức theo yêu cầu của bài học mà không làm cho tiết học bị xơ cứng, nặng nề, gượng ép. Công tác kiểm tra việc đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức - kỹ năng được nhà trường quan tâm và luôn chú trọng đổi mới phương pháp một cách có hiệu quả. Các nội dung này được giáo viên phát triển, mở rộng, nâng cao chỉ nhằm mục đích giúp các em kích thích tư duy, sáng tạo, không đưa vào đề kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh và việc ra đề kiểm tra phải phù hợp, vừa sức với học sinh.

Các giáo viên luôn đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, chú trọng nhận xét cụ thể những nội dung học sinh chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ các em kịp thời, theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của các em. Trong giảng dạy, lãnh đạo nhà trường còn chỉ đạo giáo viên quan tâm đến các đối tượng học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi

cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với 4 nội dung, giáo viên đã tích cực dạy thực, học thực để có chất lượng thực, không có tình trạng ngồi nhàm lớp. Trong những năm qua, học sinh lên lớp luôn đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh thực hiện phát triển năng lực và phẩm chất đều xếp loại tốt, đạt 100%; tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao các Hội thi do tỉnh và thành phố tổ chức như Trạng nguyên Tiếng Việt, Tin học, thi Tiếng Anh qua Internet...

Cô Lâm Chi cho biết thêm: *Lãnh đạo nhà trường đã quán triệt tư tưởng cho giáo viên trong việc giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, cần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của Bộ cũng như phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng “Trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc”; “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.*

Trên cơ sở quan điểm đó, Chi bộ và lãnh đạo nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” cũng được nhà trường quán triệt khá nghiêm túc trong viên chức, người lao động và học sinh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh đã tạo được sự đồng thuận, sự chuyển biến trong nhận thức; mỗi thành viên đều chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn uy tín danh dự nhà giáo, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Mỗi viên chức quản lý, giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ. Nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố và cấp trường.

Còn đối với học sinh, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tổ chức cho học sinh học và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, 4 nhiệm vụ của học sinh để giáo dục các em học tập và làm theo. Bên cạnh đó, còn tổ chức giáo dục học sinh theo các chủ điểm của năm học. Qua từng chủ điểm, lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, liên đội cùng giáo dục thống nhất để các em hiểu sâu, hiểu rộng, nhớ lâu và xác định nhiệm vụ phải làm. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng công tác rèn kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức phong phú các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm cho học sinh như: tham quan Khu Di tích Bác Hồ, Vạn Thủy Tú, Nhà Bảo tàng quân đội, viết thư tặng quà cho chú Bộ đội; thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở địa phương, tổ chức Hội trại 26/3; văn nghệ, làm thiệp, báo tường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, kể chuyện về Bác Hồ, Câu lạc bộ Tiếng Anh; Hội thi Viết chữ đẹp, Vẽ tranh, Hội thi Chúng em với An toàn giao thông, mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ...

*Một nội dung mà nhà trường trong thời gian qua thực hiện rất tốt đó là công tác giáo dục thể chất cho học sinh, phát động học sinh rèn luyện thể dục - thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện tâm, trí, lực. Công tác này luôn được lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện cho môn học giáo dục thể chất cũng như tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về thể dục thể thao và đạt kết quả cao. **Cô Lâm Chi cho biết thêm.***

Với đội ngũ giáo viên được đào tạo chính ban và được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn nhiệt tình giảng dạy cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Nhiều gia đình phụ huynh rất quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các con được tham gia tập luyện thể dục thể thao và thi đấu. Từ các điều kiện thuận lợi đó, trường đã có nhiều giải pháp như duy trì và phát huy tốt các câu lạc bộ do chính các em tự quản; mỗi nhóm có một em làm tổ trưởng chịu trách nhiệm hằng tuần báo cáo thông tin cho Trường Ban văn thể hoặc Giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục cùng với Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn kỹ thuật và hình thức tổ chức tập luyện.

Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều hoạt động phong phú, thu hút được sự tham gia của nhiều học sinh, cụ thể đã tổ chức các trò chơi thể thao vận động như cầu lông, bóng đá, bóng bàn, bơi lội... Tham gia các hoạt động văn thể mỹ do tỉnh tổ chức như: giải bóng đá Cúp BTV, hội thao Hội khỏe Phù đổng do thành phố tổ chức. Đó thực sự là những hoạt động bổ ích, giải trí lành mạnh giúp các em học sinh giảm được những căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ học, rèn luyện sức khỏe để phục vụ cho công việc học tập. Bên cạnh đó, các em được mở rộng các mối quan hệ, giao lưu kết bạn nhiều hơn, tư duy nhanh nhẹn, hoạt bát, xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, giúp các em gần gũi, biết chia sẻ, động viên cùng tiến bộ.

Ngoài ra, nhà trường còn chú ý tới tính đa dạng và hấp dẫn của phong trào bằng việc mở rộng giải thể thao, mời một số đơn vị bạn tham gia; thành lập các Câu lạc bộ bóng đá, cầu lông và tạo điều kiện để các em học sinh có thể tập luyện trong các ngày nghỉ cuối tuần. Chọn ra một số môn thể thao, tổ chức thường niên, trở thành giải truyền thống của trường, giúp các bạn em học sinh có

định hướng tập luyện thi đấu hàng năm. Nhà trường cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, đầu tư kinh phí tập luyện, tổ chức giải thể thao nhiều hơn để nâng cao hơn chất lượng cho các hoạt động này. Nhiều năm liền, trường luôn đạt thành tích Nhất toàn đoàn trong các kỳ Hội khoẻ phù đồng cấp thành phố và có nhiều học sinh được tuyển chọn tham gia Hội khoẻ phù đồng cấp tỉnh và cao hơn là vận động viên cho tỉnh...

Có thể nói, đạt được những kết quả trên đó là nhờ sự cộng đồng trách nhiệm của các thành viên và sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể sư phạm nhà trường, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh của trường. Chi bộ, lãnh đạo nhà trường thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, đồng thời phát huy các mặt tích cực, giúp các thành viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, bản thân từng giáo viên, nhân viên cũng đã chịu khó nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong công việc, trong giảng dạy cộng với lòng yêu nghề, mến trẻ và nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng là động lực thúc đẩy để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học đã đề ra.

Với sự nỗ lực dạy - học của thầy và trò, trường Tiểu học Bắc Phan Thiết đã được các cấp, các ngành khen thưởng như Tập thể Lao động xuất sắc từ năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022- 2023.

Cô Nguyễn Thị Bội Nhu - Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nhận xét: *Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết là tập thể có nhiều nỗ lực, cố gắng trong suốt*

thời gian qua. Đây là tập thể gồm các thầy giáo, cô giáo đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động của ngành Giáo dục, một số thầy cô giáo đã vượt qua các khó khăn, thách thức về hoàn cảnh gia đình, sức khỏe bản thân... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả có được của trường là hoàn toàn xứng đáng, được đồng nghiệp tôn vinh, cha mẹ học sinh tin nhiệm. Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những gì mà các thầy, cô giáo đã, đang và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của quê nhà.

IV- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

1. Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết gặp mặt, đối thoại với Đoàn viên thanh niên Phan Thiết

Chiều ngày 14/11/2023, UBND TP. Phan Thiết đã tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Phan Thiết với chuyên đổi số”. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chủ trì buổi đối thoại. Dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố và gần 100 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 8.500 đoàn viên thành phố.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những ý kiến của ĐVTN, đặt ra những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên trong việc chuyên đổi số hiện nay. Đồng thời, góp ý đối với những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng, triển khai chương trình chuyên đổi số, kinh tế số trong thời gian qua. Từ đó đề xuất với lãnh đạo thành phố về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đoàn viên

thanh niên, đóng góp, xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Tại buổi đối thoại, ĐVTN thành phố đã có 11 ý kiến về các vấn đề: vai trò, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số giai đoạn hiện nay; cách giải quyết các vấn đề trên cổng dịch vụ công trực tuyến; giải pháp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp từ chuyển đổi số; giải pháp để thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được tiếp cận công nghệ số; công tác chuyển đổi số trong giáo dục, dạy và học; giải pháp phòng ngừa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hạ tầng viễn thông; các vấn đề về quảng cáo, vận chuyển, thanh toán trong phát triển kinh tế số; tổ công nghệ cộng đồng. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên cơ bản đã được lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố trao đổi, giải đáp một cách cụ thể.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên Thành phố, khẳng định các ý kiến của ĐVTN đều là những ý kiến rất xác đáng, có tầm phát triển. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các cơ quan quản lý Nhà nước phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chương trình hành động như: chương trình đồng hành với thanh niên trong phong trào thi đua chuyển đổi số, thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số

theo từng lĩnh vực. Cùng với đó, tổ công nghệ cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Đối với ĐVTN, cần nắm bắt xu hướng thời đại, ứng dụng mạng xã hội để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào chuyên đổi số và chủ động trong công tác chuyển đổi số.

2. Phan Thiết tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị

Đi đôi với công tác tuyên truyền cấp ủy đảng, mặt trận và các ban ngành đoàn thể của Phan Thiết phải đẩy mạnh hơn nữa đến việc chọn nội dung để thực hiện các khâu giám sát cho phù hợp và phải xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, tránh hình thức để qua đó góp phần xây dựng đảng chính quyền ngày một tốt hơn ... là những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Luân - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI do BTV Thành ủy tổ chức vào sáng ngày 10/11/2023.

Chủ trì hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết đánh giá: Từ khi thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy đảng từ thành phố đến phường, xã đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt Quyết định 217 của Bộ chính trị đầy đủ và kịp thời; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt đạt tỷ lệ cao và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, vị

trí của Mặt trận, các đoàn thể trong việc thực hiện Quy định về giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả tốt. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát hiện những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giám sát đã huy động được sự tham gia có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức vào công tác giám sát. Nhiều ý kiến phản biện xã hội được các cơ quan tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý. Kết quả, trong 10 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã giám sát được 171/171 cuộc giám sát riêng và 3/3 cuộc giám sát chung - đạt 100% so với Kế hoạch Thành ủy phê duyệt; đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể các phường, xã thực hiện 955 cuộc giám sát, 955 đối tượng, 175 nội dung mà cấp ủy đã định hướng, phê duyệt. Cũng trong 10 năm qua, cấp thành phố thực hiện phản biện được 50 cuộc - trong đó: Mặt trận 10 cuộc, Nông dân 7 cuộc, Đoàn thanh niên 18 cuộc, Phụ nữ 15 cuộc và cấp phường xã thực hiện phản biện được 258 cuộc, gồm: Mặt trận 72 cuộc, Nông dân 70 cuộc, Đoàn thanh niên 116 cuộc.

Cùng với những kết quả đạt được, tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận của mặt trận, các ban ngành đoàn thể và cấp các địa phương cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong quá trình

triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI, như: Một số tổ chức đoàn thể chưa thực hiện được việc phản biện xã hội trong thực hiện Quyết định số 217, còn lúng túng, nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa có cơ chế cụ thể để giám sát, thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết, trả lời những kiến nghị; nội dung giám sát chưa sát tình hình thực tế của địa phương; phương pháp giám sát còn chưa đa dạng, chủ yếu giám sát theo chương trình, kế hoạch định sẵn; kết quả khắc phục những kiến nghị sau giám sát, phản biện còn chậm, chưa được thực hiện đúng theo quy định.....

Trên cơ sở đó, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP, yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản liên quan; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Công văn số 189-CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi đôi với tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, các ngành tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung. Tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng, giám sát, phản biện xã hội.

3. Lãnh đạo TP. Phan Thiết đối thoại với nhân dân phường Mũi Né

Chiều ngày 13/11/2023, TP. Phan Thiết đã tổ chức hội nghị đối thoại về công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và xây dựng- giữa người đứng đầu thành phố với nhân dân phường Mũi Né. Đồng chí Phạm Văn Nam- Ủy viên BTV Tỉnh uỷ- Bí thư Thành uỷ Phan Thiết và ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị đối thoại.

Trên tinh thần thẳng thắn, góp ý; tại hội nghị đối thoại, bà con phường Mũi Né cho rằng, tình trạng lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý và xây dựng trái phép hiện đang là vấn đề nổi cộm tại phường và đặc biệt đều xảy ra trên tất cả các khu phố của phường, nhiều nhất là ở các khu phố 1, 10, 11, 12, 13, 14 và 15; trong khi đó, khi phát hiện người dân manh nha có dấu hiệu vi phạm, khu phố liền báo cho phường nhưng chính quyền không kiên quyết trong việc giải quyết dứt điểm những trường hợp này dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất và xây dựng trái phép trên đất công xảy ra quá nhiều như hiện nay. Bà con cũng cho biết, một trong những nguyên nhân làm tộn động hồ sơ và chậm tiến độ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là, việc xét tính pháp lý nguồn gốc đất trước khi làm sổ đỏ cho người dân, cán bộ địa chính thiếu công tác chuyên môn- ghi không rõ ràng, khó hiểu, vì vậy, khi hồ sơ được chuyển vào thành phố thì bị trả về lại địa phương. Đề nghị, các cấp, ngành sớm tìm quỹ đất để làm khu tái định cư- nhà ở cho người dân có thu nhập thấp- đây cũng là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm bớt tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng nhà trái phép trên địa bàn phường như hiện nay...

Trước các vấn đề trên, chính quyền phường Mũi Né, các ngành chức năng và lãnh đạo TP. Phan Thiết cũng đã ghi nhận và trả lời tại buổi đối thoại; đồng thời, sẽ chỉ đạo quyết liệt cho các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

4. TP. Phan Thiết sơ kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 30/10/2023, UBND TP. Phan Thiết phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 9 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chủ trì Hội nghị.

9 tháng đầu năm nay, Phan Thiết có gần 42 ngàn 500 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 89,2% kế hoạch; gần 01 ngàn 400 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 35,5%; trên 39 ngàn 200 người tham gia BHTN, đạt 87,6% kế hoạch; và tham gia BHYT là gần 186 ngàn 500 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt 80,35%, thấp nhất so với bình quân chung của tỉnh (98,8%). Cũng trong 9 tháng đầu năm, đã có hơn 445 ngàn 200 lượt người khám chữa bệnh BHYT tại các Bệnh viện đóng chân trên địa bàn thành phố, với số tiền trên 242 tỷ đồng; thực hiện chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho gần 475 ngàn lượt người, tổng số tiền gần 913 tỷ đồng...

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHYT tự đóng, BHXH tự nguyện tại địa phương; đồng thời, kiến nghị đề xuất, các giải pháp trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đề nghị những tháng còn lại năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt

nhằm nâng cao nhận thức và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, phối hợp với UBND các phường- xã, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội của thành phố tiếp tục tổ chức khai thác và phát triển người tham gia BHYT, BHXH bắt buộc; triển khai kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động. Vận động học sinh, người dân thuộc hộ gia đình nông- lâm- ngư có mức sống trung bình tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố...

5. Phan Thiết tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021- 2025)

Ngày 09/11/2023, UBND TP. Phan Thiết tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” của Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021- 2025) cho gần 200 người làm công tác thông tin, tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các Hội- đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa- Xã hội và Bí thư Chi bộ khu phố, thôn của các phường, xã thuộc TP. Phan Thiết.

Lớp tập huấn đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải, lan truyền tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; hướng dẫn nhận biết và cách ứng xử với tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, cách thức viết tin - bài phát thanh; tin - bài đăng trên Trang thông tin điện tử,... Giới thiệu mô hình truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được truyền đạt các nội

dung về mục tiêu và ý nghĩa của Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (*giai đoạn 2021- 2025*) và hướng dẫn triển khai trên địa bàn TP. Phan Thiết. Đồng thời, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực cho cán bộ truyền thông ở cơ sở, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương đến với người dân một cách chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững.

V- VĂN BẢN MỚI

1. Hàng loạt Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức

Để tiến tới sẽ cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, các Bộ đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm áp dụng với ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ mình.

Trong tháng 12 này, các văn bản về vị trí việc làm công chức, viên chức sẽ có hiệu lực gồm:

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT: Viên chức làm việc tại trường mầm non công lập.

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT: Viên chức làm việc tại trường giáo dục phổ thông và chuyên biệt công lập.

Thông tư 19/2023/TT-BYT: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.

Thông tư 01/2023/TT-TTCP: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH: Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lao động, người có công và xã hội.

Thông tư 11/2023/TT-BXD: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng.

Thông tư 10/2023/TT-BXD: Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội.

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

2. Các giao dịch trên 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Theo đó, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng Nhà nước là các giao dịch từ 400 trăm triệu đồng trở lên áp dụng với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính gồm:

- Tổ chức tài chính được cấp phép để nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Môi giới/tư vấn đầu tư... chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đồi tiền...

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính: Kinh doanh trò chơi có thưởng (casino; xổ số; đặt cược...); Kinh doanh bất động sản trừ cho thuê, cho thuê lại bất động sản; Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư...

3. Thêm đối tượng được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí

Có hiệu lực từ ngày 03/12/2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP có nhiều quy định mới sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). Đây có thể coi là một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023 nổi bật nhất.

Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là người dân tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú mà không phải:

Nhóm đối tượng đóng BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Nhóm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Nhóm đối tượng khác do ngân sách Nhà nước đóng.

Đồng thời, Nghị định cũng đã thêm đối tượng mới được bổ sung ở trên thuộc nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh cùng với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

4. Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân đã xuất ngũ

Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nêu tại Thông tư 82/2023/TT-BQP sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12/2023.

Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Thông tư này đã điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng ở trên theo công thức:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như sau:

Từ đủ 15 năm - dưới 16 năm: 2,285 triệu đồng/tháng

Từ đủ 16 năm - dưới 17 năm: 2,288 triệu đồng/tháng

Từ đủ 17 năm - dưới 18 năm: 2,494 triệu đồng/tháng

Từ đủ 18 năm - dưới 19 năm: 2,598 triệu đồng/tháng

Từ đủ 19 năm - dưới 20 năm: 2,7 triệu đồng/tháng

Lưu ý: Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 19/12/2023 nhưng các quy định được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

5. Yêu cầu mới về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình

Cũng ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12/2023, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình tại Thông tư 09/2023/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:

- Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.

- Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác...

6. Nhiều loại phí được giảm khi làm online từ ngày 01/12/2023

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay chính là thực hiện thủ tục online, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt mức phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023. Cụ thể:

- Làm hộ chiếu online: Giảm 10% mức lệ phí so với lệ phí thông thường từ 01/01/2024 - hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục xác thực thông tin, khai thác kết quả thông tin online trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Giảm 50% mức thu phí so với thông thường từ ngày 01/12/2023 đến hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe: 115.000 đồng/lần cấp từ 01/12/2023 - hết 31/12/2025 thay vì 135.000 đồng/lần cấp...

7. Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền từ ngày 25/12/2023

Để quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Theo đó, Điều 38 Nghị định 76/2023/NĐ-CP đã quy định mức hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:

Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cầm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.